

Số: 1913/UBND-TKTH
V/v giao nhiệm vụ thực hiện
các giải pháp thúc đẩy tăng
trưởng và phát triển bền vững
Vùng KTTĐ phía Nam.

Tây Ninh, ngày 05 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Để tổ chức triển khai hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 19/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Vùng KTTĐ phía Nam), UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Tạo thuận lợi tối đa và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển thị trường. Khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư, thực hiện vai trò “đầu tàu” cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách đặc thù, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2025 nhằm khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn phát triển nhanh và bền vững, để phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh đúng với tiềm năng, thế mạnh.

Kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm đầu tư theo hình thức PPP, tranh thủ nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai các dự án trọng điểm, có tính chất đột phá, tạo liên kết vùng. Kết hợp đầu tư hạ tầng giao thông với phát triển đô thị, đảm bảo công khai, minh bạch tăng tính hấp dẫn với các nhà đầu tư.

Tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong tất cả các ngành, lĩnh vực, theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Tích cực tập trung nguồn lực lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định số

37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan quản lý và khai thác các nguồn thu ngân sách nhà nước để phân bổ đến năm 2025 địa phương có điều tiết nguồn thu về ngân sách trung ương.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh về nguồn vốn cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quan trọng liên kết với các tỉnh, thành phố trong Vùng KTTĐ phía Nam, nhất là các tỉnh, thành phố giáp ranh theo quy định.

3. Sở Giao thông vận tải

Tham mưu UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các dự án kết nối khu vực, trong đó tập trung các dự án: Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hoà.

Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải: Điều chỉnh kéo dài tuyến đường thủy nội địa Sài Gòn - Bến Súc đến tỉnh Tây Ninh. Đồng thời bổ sung quy hoạch Trung tâm Logistics, Cảng cạn và cảng thủy nội địa Tây Ninh (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) thành khu trung chuyển các luồng hàng hoá nội địa, xuất khẩu và quá cảnh của Vùng Đông Nam Bộ, Vùng KTTĐ phía Nam và Campuchia.

Tập trung đầu tư hoàn thành các dự án của địa phương theo kế hoạch đầu công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 để kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông quốc gia, giao thông Vùng KTTĐ phía Nam.

4. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển thị trường; ký kết hợp tác nông nghiệp với các địa phương trong vùng để tạo mối liên kết phát triển bền vững; đẩy mạnh xúc tiến thương mại; tiếp tục xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc hàng nông sản phục vụ xuất khẩu. Giới thiệu và đưa nông sản của tỉnh vào các hệ thống siêu thị lớn; kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia vào các dự án đầu tư nông nghiệp của tỉnh.

Tăng cường công tác thông tin thị trường nhằm cung cấp kịp thời cho người sản xuất về tình hình giá cả, dự báo ngắn và dài hạn về xu hướng thị trường trong khu vực và trên thế giới.

Chủ động tham gia các định chế tài chính từ nguồn Trung ương (ODA, Trái phiếu Chính phủ, Vốn vay ADB, WB, JICA, ...) nhằm thu hút nguồn lực cho phát triển nông nghiệp. Huy động các nguồn lực xã hội, thúc đẩy đầu tư theo hình thức công tư để phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao chất lượng lựa chọn dự án đầu tư cho phát triển địa phương, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

5. Sở Công Thương

Phát triển công nghiệp với cơ cấu hợp lý theo ngành và vùng, có khả năng cạnh tranh để phát triển trong hội nhập, có công nghệ hiện đại và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở một số chuyên ngành, lĩnh vực, có khả năng đáp ứng cơ bản các yêu cầu của nền kinh tế và xuất khẩu.

Chủ trì tham gia các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của địa phương, hướng đến xây dựng thương hiệu đối với các mặt hàng đặc sản, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh thành trong Vùng xây dựng và hình thành chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản, sản phẩm lợi thế của tỉnh.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tăng cường kiểm tra, rà soát đối với dự án đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất nhưng chậm hoặc không đưa đất vào sử dụng. Kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Thực hiện nghiêm việc đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội và tạo thuân lợi nhất cho người dân.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ về bảo vệ môi trường. Đa dạng hóa đầu tư cho bảo vệ môi trường.

Tăng cường hợp tác liên tỉnh và quốc tế về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong lưu vực hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai và các cơ quan chức năng ở Trung ương trong việc kiểm tra, giám sát các nguồn xả thải vào hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai; kiểm soát sự lan truyền ô nhiễm xuyên địa bàn, kiểm soát lũ và xâm nhập mặn ở vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai, sông Vàm Cỏ Đông.

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn tỉnh, nhằm tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án đang thi công, cũng như các dự án đầu tư trong giai đoạn sau.

7. Sở Khoa học và Công nghệ

Xây dựng và triển khai Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2019 - 2025.

Tiếp tục đầu tư triển khai Dự án “Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh”

nhằm đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) trong lĩnh vực công nghệ sinh học theo định hướng phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao tiềm lực KH&CN của tỉnh; thường xuyên thông tin tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp KH&CN.

Tiếp tục triển khai Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 về “Quy định hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020” nhằm tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, góp phần ngày càng nhiều vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tăng cường đẩy mạnh liên kết Viện – Trường – Doanh nghiệp trong Vùng để đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng kết quả KH&CN:

– Rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về KH&CN trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút các nguồn lực KH&CN có chất lượng cao tham gia vào hoạt động nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ KH&CN, vào việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao năng suất, tăng tính cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa của tỉnh.

– Tăng cường các hoạt động phối hợp, liên kết, ký kết hợp tác với các tỉnh trong vùng về lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, nâng cao hoạt động công tác KH&CN của tỉnh.

8. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Phát triển thị trường lao động, tăng cường hoạt động kết nối cung – cầu nhân lực của các tỉnh, thành phố trong Vùng KTTĐ phía Nam. Thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giải quyết việc làm, cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Nâng cao chất lượng của các cơ sở đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Liên kết với các cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn để đào tạo nhân lực theo yêu cầu đặt hàng, giảm thiểu chi phí cho hoạt động đào tạo lại của doanh nghiệp.

Thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người nghèo. Tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, xã chương trình 135. Tiếp tục đầu tư đồng bộ hoàn thiện các công trình hạ tầng theo các dự án giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện chuyên đề xây dựng cơ sở dữ liệu chung các ngành kinh tế, các lĩnh vực xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo nhiệm vụ được giao, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện

các nhiệm vụ nêu trên gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 hàng năm.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo đúng thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP; các phòng, ban, trung tâm thuộc VP ĐDBQH, HĐND & UBND tỉnh;
- Lưu VT VP VP ĐDBQH, HĐND & UBND tỉnh.

(BHT)

Lob



Nguyễn Thanh Ngọc